



เปิด กิจกรรมธรรม

คมปราชญ์ ฉลาดคิด ปฏิทินพลังใจจาก BKI

เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากนักปราชญ์และบุคคลสำคัญ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้คนทั่วโลกได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบพระคุณแด่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา ตลอดจนขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายและใจตลอดปี 2558 และตลอดไป

เริ่มที่ เล่าจื้อ นักปราชญ์ชาวจีนในสมัยราชวงศ์โจว “การเดินทางแม่ไก่หลินหมื่นลี้ ก็ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอ”

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ก่อตั้งบริษัทเบลล์ เทเลโฟน ที่ผลิตโทรศัพท์แห่งแรกของโลก “เหนือสิ่งอื่นใด การเตรียมพร้อมคือกุญแจสู่ความสำเร็จ”

มหาตมะ คานธี นักการเมือง ผู้ที่ต่อสู้ นำเอกราชคืนสู่สาธารณรัฐอินเดีย “คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณปรารถนาจะเข้าใจโลกนี้”

แฮมิลตัน มาบี นักเขียนแนววัฒนธรรมและศีลธรรมชาวอเมริกัน “อย่ากลัวการต่อต้าน จงจำไว้ว่า วาจะลอยสูงได้เมื่อทวนลม มีโชตามลม”

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ “ทุกคนมีความ

คิดเป็นอัจฉริยะในตัว แต่ถ้าคุณตัดสิ้นความสามารถของปลาโดยให้มันเป็นต้นไม้ ปลาจะคิดไปตลอดชีวิตว่าตัวมันไร้ความสามารถ”

เหมาเจ๋อตง อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน “ไม่มีมนุษย์คนใดไม่ต้องการความช่วยเหลือ ดอกบัวยังต้องอาศัยก้นใบค้ำชู รั้วแถบหนึ่งต้องมีเสาค้ำอย่างน้อย 3 ต้น คนเก่งคนหนึ่งต้องมีผู้ช่วยอย่างน้อย 3 คน”

เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้คนแรก “ทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปได้เสมอ จนกว่าจะสำเร็จ”

วอร์เรน เอ็ดเวิร์ด บัฟเฟตต์ นักธุรกิจชาวอเมริกัน มหาเศรษฐีอันดับ 4 ของโลก ประจำปี 2557 “มีคนหนึ่งอยู่ได้ร่มเงาทุกวันนี้ ก็เพราะมีคนปลูกต้นไม้ไว้เมื่อนานมาแล้ว”

ทะเล ลามะ องค์ที่ 14 ผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบต “จงระลึกไว้ว่าบางครั้งความเงียบเป็นคำตอบที่ดีที่สุด”

องเดร ฌีต นักเขียนชาวฝรั่งเศสและเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม “มีเพียงการผจญภัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเองและค้นหาตัวเอง”

องซาน ซูจี นักการเมืองฝ่ายค้านของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และเลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย “ความหวังที่ไม่มีความเพียร ก็จะเป็นแค่ความสิ้นหวัง”

พระมหาภูตมิชชัย วชิรเมธี พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนและนักบรรยายธรรม “ค้นหาเหมือนทะเลไม่อ้อมน้ำ ไฟไม่อ้อมเชื้อ ธรรมชาติของตมทาคือ ยิ่งเติมยิ่งไม่เต็ม”

นอกจากนี้ ปฏิทินชุด คมปราชญ์ ฉลาดคิด ยังมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนแจ้งอุบัติเหตุ หมายเลขสำนักงานสาขาทั่วประเทศ BKI Care Station ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ พร้อมช่องทางบริการประกันภัยใกล้คุณ ที่คุณสามารถติดต่อรับบริการด้านประกันภัยหรือสินไหมทดแทนได้อย่างครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคด้วย.